



ข่าว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๑๖ อาคารสันติสุข ถนนพระรามที่ ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

สทง.จับมือภาคีเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริต ลุยตรวจเข้มการดำเนินงานตามมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา

สทง.ชี้จุดเสี่ยงของการทุจริตกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายหลังจากตรวจพบฐานข้อมูลที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ล่าสุดได้มีหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรืเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สทง. พร้อมเตรียมเดินทางจับมือภาคีเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริตร่วมตรวจสอบเพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินถึงมือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวนไม่เกิน ๑๕ ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ ๓ เดือนแรก (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สทง.) ตรวจพบว่า ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวดังกล่าว เป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้ในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน เช่น เกษตรกรแจ้งพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าที่เพาะปลูกจริง เกษตรกรไม่มีพื้นที่เพาะปลูกจริงแต่แจ้งว่ามีพื้นที่เพาะปลูก หรือเกษตรกรมีที่ดินทำกินจำนวนมากเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจึงแบ่งที่ดินของตนให้บุตรหรือญาติพี่น้องถือครอง เพื่อให้จำนวนที่ดินอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยที่บุตรหรือญาติพี่น้องมิได้มีอาชีพเกษตรกรตามนิยามที่กำหนด

"สทง. ถือเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยควบคุม กำกับดูแล ให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่า ในกรณีนี้ สทง. เห็นว่าเป็นจุดเสี่ยงให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการรับรองพื้นที่ โดยอาจเป็นช่องทางให้ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์แจ้งข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง ดังนั้นจึงได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรื พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ หรือวิธีการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการควบคุม ตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม ตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้ชาวนา รวมถึงมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น" นายพิศิษฐ์ กล่าว

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า นอกจากนี้ สทง. ยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริต อาทิ สำนักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ และจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการจ่ายเงินตามมาตรการดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง จำนวน ๒๕ จังหวัด และดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ทั้งนี้จะเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ในสามประเด็นหลัก ได้แก่ จำนวนพื้นที่เพาะปลูก กรรมสิทธิ์ในพื้นที่เพาะปลูก และความเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจริง ตามที่เกษตรกรได้ยื่นขอใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือ โดยใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียม (Global Positioning System - GPS) ในการตรวจสอบพื้นที่ พร้อมกันนี้ ขอกล่าวฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการว่า ท่านใดที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและแจ้งข้อมูลไว้ตรงตามความเป็นจริงก็ไม่ต้องวิตกกังวลแต่ประการใด แต่หากท่านใดมีเจตนาที่จะหลอกลวงเจ้าหน้าที่ โดยให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เมื่อ สทง. ตรวจพบก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

ร่วมส่งเสริมวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ผู้ประสานงาน

นเรฐ จิตรชิน โทร. ๐๘๖๕๖๘๕๑๙๙